



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)
ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิภฤต
ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิภฤต ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ อาคาร ป.๒๐๕ ตึกอำนวยการ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เสร็จสิ้นแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิภฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ โดยทำงานเป็นทีมทุกขั้นตอน มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการดำเนินการและไม่ให้มีการเรียกร้องประโยชน์หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครหรือผู้ใดที่ช่วยเหลือให้ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก หากมีกลุ่มบุคคลหรือมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้ารับการคัดเลือกได้ในครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบผู้กระทำการดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ จะดำเนินการทางวินัยและอาญาแก่ผู้ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเจน ปาประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)

ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิภฤต

ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565)

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ สกุล	หมายเหตุ
1	003	นางสาว สุพัตรา อินภูธร	วันที่ 25 มกราคม 2565
2	005	นางสาว ณิชฐิตา สายวงศ์ศรี	- สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
3	007	นางสาว กิตติยา เวรอักษร	เวลา 09.00-09.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวผู้มีสิทธิ
4	008	นางสาว ณิชฐิตากาญจน์ อู่รอด	เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
			เวลา 10.00 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์
			ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
			หมายเหตุ : บัญชีรายชื่อนี้ไม่ได้เรียงลำดับคะแนนตามผลการสอบ

